

THÁI THỤY

Đẩy nhanh tiến độ công trình phòng, chống thiên tai

Hiện nay, huyện Thái Thụy đang gấp rút hoàn thành xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình phòng, chống thiên tai để bảo đảm cao nhất an toàn tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với huyện Thái Thụy nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung. Xác định rõ tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, công trình. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 55% khối lượng xây lắp, trong đó một số hạng mục, công trình đang được gấp rút hoàn thành để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 như: tuyến kè và đường bờ sông Ngoại Trính dài 885m; nâng cấp tuyến đê biển 8, đoạn từ K33+130 đến K37+515 tổng chiều dài 4.379m; tuyến kè và đường đê biển kè bờ sông Diêm Hộ và sông Sinh (đoạn từ cảng Diêm Điền đến cống Diêm Điền) tổng chiều dài 1.425m và xây dựng 2 cống dưới đê là cống Láng Quai và cống Mai Diêm. Với việc hoàn thành các hạng mục sẽ góp phần nâng cấp hạ tầng khu vực ven biển, tăng cường khả năng chống chịu cho hạ tầng nhà ở dân sinh trước những tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Bà Phạm Thị Mơ, thị trấn Diêm Điền cho biết: Nhà tôi sống gần khu vực đê biển số 8, có những năm xảy ra bão lớn kết hợp với nước biển dâng cao gần đến mặt đất rất nguy hiểm. Tuy nhiên,

năm nay đoạn đê này được đầu tư nâng cấp và xây dựng cả một hàng tường dài bằng bê tông cốt thép để chắn sóng, ngăn nước biển dâng nên người dân cảm thấy rất yên tâm.

Thái Thụy là huyện ven biển, hàng năm chịu ảnh hưởng trực tiếp của hàng chục cơn bão và hoàn lưu bão. Những năm qua, huyện đã được trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư mới, tu bổ cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai. Năm 2020, nguồn vốn trung ương và tỉnh đã đầu tư 550 tỷ đồng để tu bổ, xây dựng công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện, trong đó có các hạng mục được đầu tư lớn như các dự án "Tăng trưởng xanh" thực hiện nâng cấp đoạn K44+750 đến K51 và K0 đến K4 đê cửa sông tả Trà Lý (cứng hóa mặt đê từ Thái Hà đến Thái Thọ và xây dựng mới cống 44, cống Giáo Lạc và Xuân Hòa), tổng nguồn vốn 149 tỷ đồng; đầu tư xây dựng cống Hệ thuộc địa

phận xã Thụy Ninh, tổng mức đầu tư 20,58 tỷ đồng; xử lý khẩn cấp đê cửa sông hữu Hóa từ K2+900 đến K7+00, xã Hồng Dũng, tổng vốn đầu tư 17,28 tỷ đồng; xử lý cấp bách kè Thái Hà đoạn K41+500 - K41+950, tổng vốn đầu tư 13,36 tỷ đồng... Ngoài ra, bằng nguồn vốn của địa phương, năm 2020 huyện tổ chức thi công hoàn thành công trình nạo vét và xây dựng công trình sông N3; các xã, HTX SXKD DVNN tu bổ, nâng cấp 12 công trình với tổng kinh phí 8,93 tỷ đồng từ nguồn thủy lợi phí và nguồn hỗ trợ; hoàn thành thủy lợi đồng ruộng với tổng khối lượng nạo vét sông trục tưới, tiêu, đắp bờ vùng, bờ thửa, làm thủy lợi mặt ruộng 422.820m³, khối thông dòng chảy hơn 1,3 triệu m³.

Ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Cùng với việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, công

trình trong dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xử lý cấp bách kè Thiên Kiều thuộc đê cửa sông tả Trà Lý đoạn K3+040 đến K4+000; tập trung đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, hạng mục có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai như: đường nối cầu sông Hóa đến quốc lộ 37, đường huyện ĐH90, ĐH91... để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2021. Cùng với việc tu bổ, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai, huyện cũng chủ động lập phương án xử lý các trọng điểm xung yếu tại những vị trí có các công trình đê, kè, cống quan trọng đang xuống cấp theo phương châm "4 tại chỗ". Trong phương án xử lý đã giao cho các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác hộ đê tại các trọng điểm xung yếu này. Qua công tác kiểm tra của các cụm phòng, chống thiên tai, đến nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện đúng khối lượng, chất lượng và tập kết vào vị trí theo chỉ tiêu được giao.

TRẦN TUẤN



Tuyến kè và đường bờ sông Ngoại Trính, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã hoàn thành.

HƯNG HÀ

Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế



Mô hình của cựu chiến binh Lưu Văn Sự (người bên trái) sau khi trừ chi phí đạt gần 400 triệu đồng/năm.

Ảnh tư liệu

Thời gian qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Hưng Hà triển khai hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Gia đình CCB Nguyễn Đình Hương, thôn Nho Đạo, xã Tiến Đức hiện có 11 mẫu đất bãi ven đê trồng chuối. Mặc dù quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn nhưng với nghị lực của người lính, đến nay mô hình của CCB Nguyễn Đình Hương đã sản xuất ổn định, cho thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho gần 10 lao động. CCB Nguyễn Đình Hương cho biết: Với hơn 8.000 gốc chuối goòng, hơn 12.000 gốc chuối tiêu, gia đình tôi áp dụng khoa học công nghệ vào chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nên sản phẩm có nhiều thương lái ở các

tỉnh đến mua. Phong trào thi đua "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" không chỉ tạo động lực cho tôi mà rất nhiều hội viên CCB cùng tham gia. Chúng tôi giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sản xuất, nguồn cây con giống bảo đảm chất lượng, thông qua tổ chức hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Tôi mong các cấp hội sẽ tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hơn nữa để hội viên CCB có thêm kinh nghiệm, kiến thức.

Tại xã Kim Trung, mô hình làm đồ gỗ, đồ nội thất của CCB Lưu Văn Sự, thôn Trung 2 tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. CCB Lưu Văn Sự cho biết: Hướng ứng phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", hội viên CCB

cùng nhau liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm và tạo việc làm cho người thân và hội viên. Hội viên khó khăn, thiếu kinh nghiệm, vốn vay thì chúng tôi bàn bạc, xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Vì vậy, trong những năm qua Chi hội CCB thôn Trung 2 không có hội viên nghèo, nhiều hội viên vươn lên làm giàu với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Đến nay, phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã lan tỏa tới các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Hưng Hà. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hội CCB huyện có trên 2.500 gia đình hội viên tham gia sản xuất trong khu vực làng nghề, trên 1.000 hội viên có cửa hàng kinh doanh dịch vụ, 30 hội viên làm chủ các cơ sở, doanh nghiệp. Giai đoạn 2016 - 2021, Hội CCB huyện tổ chức 137 lớp tập huấn

chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 9.000 lượt cán bộ, hội viên; thường xuyên kiểm tra hoạt động của 65 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 1.400 thành viên vay, tổng dư nợ đạt trên 62 tỷ đồng.

Tích cực hưởng ứng phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", đến nay, Hội CCB huyện chỉ còn 0,22% hội viên nghèo, hộ thuộc diện hộ khá, giàu chiếm trên 59% tổng số hội viên. Qua bình xét thi đua, Hội CCB huyện có 3.125 hội viên làm kinh tế giỏi cấp cơ sở, 79 hội viên giỏi cấp huyện, 23 hội viên giỏi cấp tỉnh và 13 hội viên làm kinh tế giỏi cấp toàn quốc; nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Trung ương Hội, Hội CCB tỉnh vì có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào thi đua. Toàn huyện hiện có 240 trang trại, hơn 2.900 gia trại, trong đó 520 hộ xây dựng mô hình ca - lúa, 217 mô hình chăn nuôi tổng hợp, 179 hộ thực hiện mô hình VAC.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà cho biết thêm: Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động đông bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", khuyến khích hội viên tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại thân thiện với môi trường; đồng thời, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

TIẾN DAT

Khởi nghiệp từ làng

Họ là những thanh niên sinh ra và lớn lên từ làng quê nhưng đã chủ động, sáng tạo trên con đường lập thân, lập nghiệp. Dù mỗi người có cách làm riêng nhưng với nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ, họ đều gặt hái thành công, trở thành những điển hình làm kinh tế giỏi của huyện Đông Hưng.

Thủ lĩnh đoàn làm kinh tế giỏi

Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Phạm Văn Tuyên, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Sơn không chỉ năng nổ trong công tác đoàn mà còn là điển hình trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế. Sau mấy năm đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, anh Tuyên nghiệm ra rằng đi đâu cũng không bằng quê mình. Vì vậy, khi về nước anh quyết định kinh doanh nguyên phụ liệu ngành may mặc. Anh Tuyên chia sẻ: Khi

mới bắt tay vào kinh doanh, kinh nghiệm chưa có mà thị trường cung cấp nguyên phụ liệu ngành may mặc lúc đó đã có không ít công ty lớn và hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào nên tôi rất lo. Để có thể cạnh tranh, khẳng định mình và tìm được chỗ đứng trong lĩnh vực cung cấp nguyên phụ liệu ngành may mặc, tôi đã bỏ nhiều thời gian, công sức tìm hiểu kỹ thị trường trong và ngoài nước để có nguồn cung uy tín, chất lượng cao nhập về bán cho các cơ sở may mặc. Hiện tại tôi có 3 kho chứa nguyên phụ liệu với diện tích 1.000m², tạo việc làm cho 4 lao động trực tiếp và 6 - 7 lao động thời vụ với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Mỗi tháng xưởng của tôi xuất bán 5 tấn nguyên phụ liệu, trở thành đầu mối lớn của các cơ sở may mặc.

Đồng chí Nguyễn Công Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn khẳng định: Đồng chí Phạm Văn Tuyên không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn là Bí thư Đoàn nhiệt

tình, năng động, gương mẫu. Đồng chí đã tích cực ủng hộ và vận động các đoàn viên khác cùng hỗ trợ để tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên, thiếu niên; đồng thời, là gương sáng để đoàn viên trong xã học tập, làm theo, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bỏ phố về quê lập nghiệp

Dù tốt nghiệp một trường đại học quốc tế danh tiếng nhưng thay vì tìm kiếm cơ hội việc làm ở thành phố, chàng trai trẻ Nguyễn Huy Trính lại quyết định bỏ phố về quê lập nghiệp. 26 tuổi, Nguyễn Huy Trính là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh HINOKI (xã công nghiệp Nguyễn Xá) chuyên sản xuất đồ điện gia dụng với gần 30 mặt hàng, giải quyết việc làm cho 20 lao động trực tiếp tại xưởng với mức lương 6 - 7 triệu đồng/người/tháng và trên 60 đầu mối nhận hàng về nhà làm. Hiện Công ty đang gấp rút hoàn thiện xây dựng nhà xưởng trên diện tích 4ha, cuối năm 2021 đi vào hoạt động sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, nhất là thanh niên nông thôn. Nguyễn Huy Trính cho biết: Lĩnh vực điện gia dụng đã có nhiều hãng tên tuổi, Công ty lại mới thành lập, để sản phẩm được nhiều người biết đến và tin dùng, chiến lược của chúng tôi là nhập nguyên liệu tốt, lắp ráp và hoàn thiện bằng dây chuyền hiện đại nhằm



Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh HINOKI của anh Nguyễn Huy Trính tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

trình trong dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND huyện đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xử lý cấp bách kè Thiên Kiều thuộc đê cửa sông tả Trà Lý đoạn K3+040 đến K4+000; tập trung đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, hạng mục có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai như: đường nối cầu sông Hóa đến quốc lộ 37, đường huyện ĐH90, ĐH91... để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2021. Cùng với việc tu bổ, nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai, huyện cũng chủ động lập phương án xử lý các trọng điểm xung yếu tại những vị trí có các công trình đê, kè, cống quan trọng đang xuống cấp theo phương châm "4 tại chỗ". Trong phương án xử lý đã giao cho các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác hộ đê tại các trọng điểm xung yếu này. Qua công tác kiểm tra của các cụm phòng, chống thiên tai, đến nay các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện đúng khối lượng, chất lượng và tập kết vào vị trí theo chỉ tiêu được giao.

việc chăn nuôi không hiệu quả, anh quyết định dừng nuôi lợn, gà, sửa chuồng trại chuyển sang trồng nấm sò. Lại Hoàng Tuyên tâm sự: Làm nấm cũng vất vả, cũng có dịch bệnh, khi nấm bị bệnh thì chỉ còn cách tiêu hủy, do vậy phải tuân thủ nghiêm quy trình, công đoạn. Trước tiên phải xử lý nguyên liệu bằng vôi bột rồi phơi trộn nguyên liệu, đóng thành bịch, cho vào hấp để thanh trùng, cấy giống, nuôi sợi, treo bịch, rạch bịch, chăm sóc, tưới nước thường xuyên, canh độ ẩm, 25 - 30 ngày sau treo bịch sẽ thu hái nấm. Để có sản phẩm nấm sò chất lượng cao, công đoạn nào cũng quan

trọng nhưng trước hết phải làm tốt công đoạn đầu là ủ nguyên liệu. Tuyển chọn trồng nấm sò trên nguyên liệu là bông vải bởi đây là nguồn nguyên liệu dễ mua, giá rẻ, tận dụng phế phẩm từ các nhà máy sản xuất bông vải và sợi trong tỉnh nên đem lại lợi nhuận cao. Anh còn đầu tư máy móc thực hiện nhiều công đoạn làm nấm để giảm thời gian, nhân công. Đến nay anh đã làm nấm được 3 năm, bên cạnh việc xuất bán trực tiếp cho thương lái, vợ chồng anh còn tận dụng cả kênh bán hàng qua mạng để tiêu thụ sản phẩm. Mỗi năm cơ sở của anh xuất bán 6 - 7 tấn nấm thương phẩm, thu lãi hàng trăm triệu đồng, giải quyết việc làm cho 5 lao động địa phương.

Xung kích, sáng tạo, có kiến thức là những lợi thế của các bạn trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp. Dù gặp khó khăn ban đầu nhưng quan trọng nhất là họ đã tìm ra được con đường đúng để đi và luôn giữ lửa đam mê nên đã thành công, trở thành những điển hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

TU HOÀNG



Đảng viên trẻ Lại Hoàng Tuyên thành công với mô hình trồng nấm sò.



Không chỉ là Bí thư Đoàn năng động, Phạm Văn Tuyên còn là điển hình làm kinh tế giỏi.

KIẾN XƯƠNG
Phấn đấu gieo cấy gần 11.200ha lúa mùa

Vụ mùa năm 2021, huyện Kiến Xương tiếp tục thực hiện quy vùng, liên kết sản xuất hàng hóa để nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Vụ mùa năm nay, huyện Kiến Xương phấn đấu gieo cấy gần 11.200ha lúa, năng suất đạt 61 tạ/ha, trong đó ưu tiên những giống cho năng suất, chất lượng cao và kháng bệnh bạc lá.

Để bảo đảm vụ mùa diễn ra đúng khung thời vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tập trung hướng dẫn các HTX tiến hành cày lật đất ngay sau thu hoạch lúa xuân; vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học, tiêu hủy tàn dư thực vật để hạn chế nguồn bệnh luân sọc đen. Thực hiện nghiêm việc không đốt rơm rạ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống nhân dân, không vứt rơm rạ xuống kênh mương gây tắc dòng chảy.

Ngoài ra, để thực hiện thắng lợi sản xuất vụ mùa năm 2021, hiện nay Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tập trung hướng dẫn các HTX chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp, chủ động dự phòng giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, gieo trồng mạ ở trà cuối để dự phòng và sẵn sàng khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra, nhất là khi mưa lớn gây ngập úng.

VŨ ĐÔNG
(Đài TTTH Kiến Xương)